



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 หน้า 21 มูลค่าข่าว 171,336.-

ส่วนวิกิคอมมอนส์และสื่อสารองคักร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## หนุนขึ้นค่าปรับหมอเบี้ยวใช้ทุน

- คณบดีแพทย์ทั้วปท.ชี้ 2.5ล.บาทเหมาะสม
- จี้เพิ่มสวัสดิการ-ความก้าวหน้า-ลดชม.งาน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะรองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษาและการกีฬา สนช.และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยมติที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เตรียมเสนอขอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2516 เพื่อขอเพิ่มค่าปรับนักศึกษาแพทย์ผู้ผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชา แพทยศาสตร์ จากวงเงิน 4 แสนบาท เป็น 2.5 ล้านบาท โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมอบให้ สธ.ทำ หน้าที่ประสานกับสถาบันการผลิตนักศึกษา แพทยศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าการเพิ่มค่าปรับจาก 4 แสนบาท เป็น 2.5 ล้านบาท เป็นมาตรการที่มีความจำเป็นต้องใช้ ในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ไม่ใช่วิธีการที่ดี ที่สุดที่จะประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหา เรื่องการขาดแคลนแพทย์ในเขตชนบท หรือต่างจังหวัด

นพ.เฉลิมชัยกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ จะต้องกระทำพร้อมกับมาตรการอื่นๆ ด้วย เช่น ให้บัณฑิตแพทย์ที่จบได้ช่วยกำกับดูแลเรื่อง การเพิ่มค่าตอบแทนและค่าเบี่ยงกันดารให้กับ แพทย์ที่เสียสละไปอยู่ในพื้นที่ขาดแคลน ซึ่ง ทุกวันนี้ สธ.ดำเนินการอยู่ หรือสร้างระบบ ความก้าวหน้าในชีวิต เช่น ให้เรียนต่อเฉพาะ ทางเป็นลำดับแรกๆ ก่อนผู้อื่น หรือการ ทำให้จำนวนชั่วโมงการทำงานที่หนักและเหนื่อยจนเกินไป โดยมีระบบสนับสนุน เช่น มีบุคลากรเข้ามาช่วยเพิ่มเติม สิ่งเหล่านี้มี

ความสำคัญและยั่งยืนในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทมากกว่าการปรับเงินแพทย์ที่ไม่ยอมทำงานใช้ทุน

“ปัจจุบันแพทย์ที่ทำงานในชนบทมีสัดส่วน สูงขึ้นจากในอดีต แต่ยังไม่เพียงพอ เมื่อยังไม่เพียงพอจึงต้องใช้มาตรการการบังคับให้ ไปทำงานในชนบท หรือพื้นที่ขาดแคลน หาก แพทย์ไม่ไปจะปรับเงิน มาตรการนี้จึงเป็น มาตรการเสริมไม่ใช่มาตรการหลัก เพียงแต่ คนจะพูดเรื่องนี้มากกว่าเพราะเกี่ยวข้องกับ ความรู้สึกของผู้คน” นพ.เฉลิมชัยกล่าว

นพ.เฉลิมชัยกล่าวต่อว่า ตัวเลขเดิมในการ ปรับค่าเบี้ยวสัญญาคือ 4 แสนบาท เป็นตัวเลข ที่ใช้กันมานาน และเวลาผ่านไปอัตราเงินเฟ้อ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการปรับอัตราเดิมอาจจะไม่ สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ไม่มีน้ำหนักมาก พอให้รู้สึกเสียค่าเงิน และต้นทุนค่าใช้จ่าย ที่รัฐต้องสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น จึงต้องเพิ่มค่า ปรับให้สอดคล้องกับความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม รัฐไม่ได้ประสงค์อยากจะได้เงินค่าปรับ รัฐอยากได้แพทย์เข้ามาทำงานช่วยเหลือผู้ ยากไร้ในชนบทมากกว่า

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีผู้วิจารณ์ว่าแพทย์ที่ เลือกเสียค่าปรับอาจออกไปเป็นแพทย์เชิงพาณิชย์มากขึ้นหรือไม่ เพราะเสียค่าปรับใน ราคาที่แพง ก็อาจจำเป็นต้องหารายได้เพื่อ ให้ได้เงินที่เสียไปกลับคืนมา นพ.เฉลิมชัย กล่าวว่า คงมีอยู่บ้าง แต่ไม่น่าจะมาก มองว่า ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับคุณธรรมจริยธรรมของ แพทย์แต่ละคนมากกว่า

นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว

ว่า เห็นควรให้เพิ่มค่าปรับนักศึกษาแพทย์ ที่ผิดสัญญา เพื่อให้แพทย์จบใหม่ทำงาน กับภาครัฐมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับเงิน ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการพัฒนา และดึงแพทย์ ให้อยู่ในระบบมากขึ้น แต่จะต้องปรับปรุง หลายเรื่องไปพร้อมกัน เช่น สวัสดิการ และการปรับชั่วโมงการทำงานให้เหมาะสม เป็นต้น

“ข้อเสนอการปรับขึ้นราคานี้ ส่วนหนึ่ง เป็นข้อเสนอแนะที่มาจากกลุ่มสถาบัน แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ที่ คณบดีแพทยศาสตร์จากหลายมหาวิทยาลัย มองว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสม ส่วนความเห็น จากกลุ่มนักศึกษาแพทย์เป็นอย่างไรนั้น เท่า ที่ทราบยังไม่มีความชัดเจน ขณะ นี้อยู่ในขั้นเตรียมเสนอขอให้ที่ประชุม ครม.

พิจารณาทบทวนความเหมาะสมใหม่ ส่วน จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ครม.ว่า จะเริ่มใช้เมื่อไหร่อย่างไร” นพ.สุทธิพงศ์กล่าว

นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า เห็นด้วยกับหลักการขึ้นค่าปรับนักศึกษา แพทย์ที่หนีทุน คิดว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ ช่วยแก้ปัญหาได้ เพราะค่าปรับ 4 แสนบาท ถือว่าถูกเกินไป ส่วนอัตราค่าปรับที่เหมาะสม ควรจะเป็นเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณา ส่วนตัวเห็นว่าไม่มาก เกินไปนัก โดยนักศึกษาจะได้ตัดสินใจวางแผน อนาคตล่วงหน้า ขณะที่ประเทศต้องเลียงบ ประสภณในการผลิตแพทย์จำนวนมาก ก็จะไม่เสียโอกาส